

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện công tác dân vận 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022

Theo đề nghị tại Công văn số 89-CV/BDVTU, ngày 27/5/2022 của Ban Dân vận Thị ủy báo cáo kết quả thực hiện công tác dân vận 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022; Theo chức năng, nhiệm vụ, Thường trực HĐND thị xã báo cáo một số kết quả thực hiện như sau:

I. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH

Số lượng đại biểu được bầu là 32 đại biểu, được phân bổ tương đối hợp lý. Trong quá trình hoạt động vì một số lý do dẫn đến cơ cấu đại biểu đã có sự thay đổi giữa các ngành, lĩnh vực nhưng vẫn cơ bản đảm bảo thực hiện nhiệm vụ của HĐND thị xã.

Thường trực HĐND thị xã gồm có 04 đồng chí: Chủ tịch HĐND thị xã là đồng chí Bí thư Thị ủy kiêm nhiệm; đồng chí Phó Chủ tịch HĐND thị xã hoạt động chuyên trách; 02 Trưởng ban (Pháp chế và Kinh tế - xã hội) hoạt động kiêm nhiệm.

HĐND thị xã Đức Phổ có 02 Ban. Mỗi Ban có 05 thành viên, cụ thể: Trưởng Ban là đồng chí cấp ủy viên hoạt động kiêm nhiệm; Phó Trưởng ban hoạt động chuyên trách và 03 ủy viên hoạt động kiêm nhiệm.

HĐND thị xã Đức Phổ có 05 Tổ đại biểu, mỗi tổ có từ 06 - 07 đại biểu và được ghép từ 02 - 03 đơn vị bầu cử.

Nhìn chung, cơ cấu tổ chức của HĐND thị xã cơ bản đảm bảo theo quy định của pháp luật. Chất lượng của đại biểu ngày càng nâng cao ở các hoạt động: giám sát, chất vấn, tiếp xúc cử tri,....

Thường trực HĐND thị xã đã bám sát các quy định của pháp luật, chủ động triển khai kịp thời và có hiệu quả các nhiệm vụ được giao, xây dựng quy chế hoạt động của HĐND; phối hợp xây dựng quy chế phối hợp công tác với UBND và UBNDTQVN thị xã.

II. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO QUẢN TRIỆT, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

Xác định tầm quan trọng của công tác dân vận, ngay sau khi có các văn bản chỉ đạo, triển khai của cấp có thẩm quyền, Thường trực HĐND thị xã đã triển khai, quán triệt đến tập thể Thường trực HĐND thị xã và đại biểu HĐND

thị xã thông qua các hoạt động tại các kỳ họp HĐND, đại biểu HĐND tiếp xúc với cử tri, sinh hoạt Tổ đại biểu HĐND, Thường trực HĐND tiếp công dân định kỳ, hoạt động giám sát, khảo sát của HĐND. Qua đó đã nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ, thái độ phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn, nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng, phản ánh, kiến nghị của cử tri.

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Công tác cụ thể hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận

Trong lãnh đạo, chỉ đạo luôn coi trọng và thực hiện tốt cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ”; đã cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng về công tác dân vận gắn với việc ban hành các nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của địa phương thông qua các kỳ họp HĐND thị xã, nghị quyết đã được triển khai thực hiện đạt kết quả cao, xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

2. Về việc thực hiện chủ trương nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận trong thực hiện các chính sách, pháp luật tại cơ quan, đơn vị

Trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác dân vận chính quyền tại cơ quan, đơn vị, Thường trực HĐND thị xã đã thực hiện duy trì việc họp Thường trực HĐND thị xã định kỳ hằng tháng để trao đổi, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ. Đối với những vấn đề liên quan đến chính sách, chế độ, quyền lợi, trách nhiệm của cán bộ, công chức đều phổ biến, quán triệt rộng rãi đến toàn thể cán bộ, công chức, đại biểu HĐND.

Nhìn chung, công tác dân vận gắn với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ hoạt động của HĐND theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương, cơ bản được triển khai và tổ chức thực hiện đúng nội dung các văn bản liên quan đến công tác dân vận của Đảng; thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 16/CT-TTg, ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới. Qua công tác triển khai, quán triệt đã góp phần làm chuyên biến rõ nét và nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của chính quyền, cán bộ, công chức, viên chức là đại biểu HĐND các cấp đối với công tác dân vận ở địa phương.

3. Về việc đẩy mạnh xây dựng thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở

Phối hợp cùng với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, các tầng lớp Nhân dân để tổ chức lấy ý kiến rộng rãi đối với các chương trình, dự án có liên quan mật thiết đến Nhân dân. Mặt trận cùng tham gia với Thường trực HĐND để thực hiện hoạt động giám sát thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và một số lĩnh vực khác ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn thị xã theo chương trình giám sát của HĐND thị xã.

4. Hoạt động giám sát, khảo sát

HĐND thị xã tăng cường công tác giám sát, khảo sát các cơ quan hành pháp, tư pháp đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân theo quy định.

Hoạt động giám sát thường xuyên: Thông qua việc xem xét các báo cáo trình tại các kỳ họp HĐND, cụ thể: các báo cáo công tác của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Chi cục thi hành án dân sự thị xã; Báo cáo của Ủy ban nhân dân về tình hình kinh tế - xã hội; thực hiện ngân sách nhà nước, quyết toán ngân sách nhà nước của địa phương; công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và ý kiến, kiến nghị của cử tri; việc thi hành pháp luật trong một số lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật và một số báo cáo khác theo đề nghị của Thường trực HĐND thị xã.

HĐND tăng cường giám sát công tác quản lý, điều hành của cơ quan nhà nước trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội, cụ thể trong 6 tháng đầu năm 2022, HĐND thị xã đã tiến hành giám sát, khảo sát các nội dung sau: việc thực hiện đầu tư công đối với các công trình, dự án do UBND thị xã quyết định đầu tư từ nguồn ngân sách Nhà nước; việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của Thường trực HĐND thị xã sau đợt giám sát việc thực hiện các dự án ngoài ngân sách Nhà nước đã được chấp thuận đầu tư trên địa bàn thị xã từ năm 2015-2017 vào đợt giám sát năm 2018; việc chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác tổng điều tra, rà soát, xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình; và thực hiện chính sách BHYT đối với người dân tại UBND các xã, phường: Phổ Khánh, Phổ Vinh từ năm 2020 đến thời điểm giám sát; tình hình thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn thị xã từ năm 2018 đến thời điểm giám sát tại Phòng Lao động - Thương binh và xã hội thị xã; tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp xã và việc thi hành các kết luận, quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo đã có hiệu lực pháp luật tại UBND các xã, phường: Phổ Minh, Phổ Cường; khảo sát công tác quản lý việc thực hiện các phương án sản xuất nông nghiệp kết hợp với điện áp mái mặt trời trên địa bàn thị xã.

5. Hoạt động tiếp xúc cử tri

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Thường trực HĐND phối hợp với Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị Đức Phổ, UBMTTQ Việt Nam thị xã và Thường trực HĐND các xã, phường tổ chức cho đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND thị xã tiếp xúc cử tri tại 15/15 xã, phường để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri. Kết thúc mỗi đợt tiếp xúc cử tri, Thường trực HĐND thị xã phối hợp với Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị Đức Phổ, UBND, Ban Thường trực UBMTTQVN thị xã tổng hợp phân loại ý kiến, kiến nghị của cử tri và kiến nghị giải quyết theo thẩm quyền từng cấp.

6. Công tác tiếp công dân, tiếp nhận và đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, phản ánh, yêu cầu của công dân

Thường trực HĐND thị xã tổ chức tiếp công dân định kỳ vào ngày 15 hàng tháng; đồng thời tham gia đầy đủ các buổi tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND thị xã vào các ngày 10 và 20 hàng tháng.

Trong 6 tháng đầu năm, Thường trực HĐND thị xã đã tiếp nhận 02 đơn, thư yêu cầu, phản ánh của công dân. Thường trực HĐND thị xã đã xem xét, chuyển cho cơ quan chức năng giải quyết theo thẩm quyền.

7. Phối hợp tổ chức thực hiện về công tác tôn giáo

Phối hợp với cấp ủy, chính quyền thăm, chúc mừng tổ chức, chức sắc tôn giáo tiêu biểu nhân dịp Tết Nguyên đán và các ngày lễ trọng đại của các tôn giáo.

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm

Việc triển khai thực hiện công tác dân vận, dân chủ của HĐND thị xã luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Thị ủy, Ban Thường vụ Thị ủy. Việc thực hiện các chủ trương, các chỉ đạo của cấp thẩm quyền, Thường trực HĐND họp bàn và có ý kiến tham gia của tập thể Thường trực HĐND thị xã. Việc công khai dân chủ trong Thường trực HĐND thị xã đã tạo được môi đoàn kết thống nhất trong nội bộ, quyền dân chủ được thực thi và đảm bảo theo quy định của pháp luật.

2. Hạn chế, khó khăn

Công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân có lúc chưa kịp thời.

Công tác phối hợp giữa chính quyền với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong quá trình triển khai thực hiện các dự án và giải quyết một số vấn đề, vụ việc phát sinh trên địa bàn có lúc thiếu sự đồng bộ.

V. NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022


1. Tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của HĐND; phát huy vai trò đại diện cho nguyện vọng, ý chí của Nhân dân; vận động Nhân dân thực hiện Hiến pháp và pháp luật, chính sách của Nhà nước, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, động viên nhân dân tham gia quản lý Nhà nước.

2. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

3. Chỉ đạo Thường trực HĐND các xã, phường, đại biểu HĐND thị xã tăng cường nắm bắt thông tin dư luận của Nhân dân để đề nghị giải quyết theo quy định.

4. Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thăm các đơn vị tôn giáo nhân các Ngày Lễ của các tổ chức tôn giáo.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện công tác dân vận 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của Thường trực HĐND thị xã. Thường trực HĐND thị xã Đức Phổ kính báo cáo./.

Nơi nhận: 

- TT Thị ủy;
- Ban Dân vận Thị ủy;
- TT HĐND thị xã;
- Chánh, Phó chánh VP;
- CVVP;
- Lưu: VT.

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Nguyễn Thị Kiều